
Fundargerð skólaráðs 1. fundur vetrar, 12.9.2023 
Mættir: Ásdís, Ingibjörg, Sigurbjörg, Katrín Rós, Sigríður V., Sigga Lára, Matthías, Oddur og 

Eyrún ritar fundargerð. 
 

1. Hlutverk skólaráðs. Farið yfir.  
2. Starfsáætlun Skýjaborgar. Lögð fram til samþykktar. Samþykkt.  
3. Starfsáætlun Heiðarskóla. Lögð fram til samþykktar. Samþykkt. 

a. Farið yfir skólareglur. Nemendaráð óskar eftir breytingu, að áfengi sé einnig 
tilgreint, en ekki einungis vímuefni. Samþykkt.  

b. Ábending: Gott væri að setja skólareglur fallega upp og hengja upp í 
skólanum, þar sem við getum borið virðingu fyrir og lesið saman til að 
upprifjunar. Tekið vel í þessa tillögu og skólastjóri kemur málinu í farveg.  

4. Ársskýrsla Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Lögð fram til kynningar.  
5. Fjárhagsáætlun 2023 – Hugmyndir:  

a. Blær tónlistarnámskeið.  
b. Leiktæki í Skýjaborg. Mörg farin að morkna og fara að verða hættuleg.  

i. Klifurgrind hættuleg og lausir kaðlar – átti að laga í sumar.  
c. Flygill. Verkefni í ferli. Verið að velja réttan flygil.   
d. Vantar að mála línurnar á bílastæði Heiðarskóla.  
e. Handriði fyrir framan Heiðarskóla farin að rugga, skólastjóra tilgreind að þau 

séu enn örugg.  
f. Vantar pullu í glugga í félagsrými unglingadeildar.  
g. Hjól í leikskóla. Eru sum komin á tíma, skoða.  
h. Skólapeysur. Vill sveitarfélagið styrkja? Árlega.  
i. Net yfir sandkassa í Skýjaborg. Kattaskítur.  

6. Stöðumat og aðgerðaráætlun Menntastefnu. Lagt fram til kynningar.  
7.  Önnur mál:  

a. Ánægja með að það sé komið hátt hlið við Skýjaborg. Gott að brýna fyrir 
foreldrum að loka því ávallt. Er möguleiki að setja skilti á hliðið að loka því 
alltaf? Leikskólastjóri kannar það.  

b. Hurð inn í Heiðarborg í nýja kvennaklefann er hættuleg: Auðvelt að klemma 
sig á milli. Skólastjóri kemur málinu í farveg.   

c. Fundarboð til nemenda. Skólastjóri sendir framvegis í gegnum Mentor.  
d. Nýir nemendur frá hótel Glym. Höfum fengið staðfestingu á að það koma 

börn en ekki hvenær. Aukin starfsmannafjöldi? Ekki komið í ljós.  
e. Einn fulltrúi lýsir miklum áhyggjum af ungmennum okkar í landinu og 

vímuefnanotkun. Heiðrún Janusar hélt ræðu yfir foreldrum á Akranesi. Þörf á 
að opna umræðuna við foreldra í Hvalfjarðarsveit líka. Nemendur í 
Heiðarskóla hafa einnig óskað eftir fræðslu fyrir sig um forvarnir um áfengi og 
vímuefni.  

 


